

แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง




ในการนำความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้า นางสาวดวงตา ทรัพย์วิสัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ งานบริหารทั่วไป งานรับ - ส่ง หนังสือ รวมถึงการรวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) เอกสารที่ประกอบกับการตรวจ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน และการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร

โดยขอแสดงเจตจำนงว่า เมื่อข้าพเจ้าได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของตนเอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความพร้อมที่จะให้มีการติดตาม ประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ ภายหลังจากการฝึกอบรม ดังนี้

ความรู้ ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	แนวทางในการนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนางานของตนเอง/อปท.
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) สามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลและสามารถ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ และคะแนนเฉลี่ยเกิน กว่ากว่าร้อยละ ๙๐	นำเสนอข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผ่านทางเว็บไซต์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้รับผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์

(ลงชื่อ)  (นางสาวดวงตา ทรัพย์วิสัย) เจ้าพนักงานธุรการ ผู้สมัคร	(ลงชื่อ)  (นางสาวสุนิสา ยวงลำไย) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร	(ลงชื่อ)  (นางสาววันเพ็ญ เงามาม) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
--	--	---